

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022**

Kính gửi: Sở Tư pháp Hà Tĩnh.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, hoạt động PBGDPL được đẩy mạnh, triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện. Với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

#### **I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn**

Nhằm đảm bảo cho công tác PBGDPL được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 27/01/2021 về thực hiện công tác tư pháp năm 2021, trong đó có nhiệm vụ công tác PBGDPL; ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/04/2021 thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/05/2021 thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2021; Văn bản số 733/UBND-TP ngày 6/5/2021 triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” của tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác. Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 5/8/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL; trên cơ sở đó UBND huyện ban hành Văn bản số 1455/UBND-TP ngày 10/8/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 5/8/2021 của BTV Huyện ủy. Phòng Tư pháp, thường trực của Hội đồng PHPGDPL huyện ban hành 12 văn bản, UBND các xã thị trấn ban hành gần 80 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện công tác PBGDPL.

##### **2. Kết quả thực hiện**

Xác định ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác PBGDPL, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục tham gia tích cực vào công tác

này. Công tác PBGDPL được triển khai toàn diện, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Theo số liệu thống kê trong năm 2021 toàn huyện tổ chức 221 cuộc PBGDPL trực tiếp cho 11.649 lượt người, hưởng ứng 5 cuộc thi PBGDPL, phát hành 1.822 tài liệu pháp luật.

## **2.1 Nội dung và hình thức PBGDPL**

### **a) Tuyên truyền pháp luật về bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19**

Tuyên truyền pháp luật về bầu cử là nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền pháp luật trong năm 2021. Xác định vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của công tác này, nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nên được tổ chức thực hiện nghiêm túc. UBND huyện ban hành Văn bản số 336/UBND-TP ngày 8/3/2021 hướng dẫn tuyên truyền PBGDPL về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xác định cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được đồng thời thực hiện có hiệu quả song song với công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử, với mục tiêu vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Về nội dung, toàn huyện tập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Trung ương về bầu cử; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các quy định pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh... Về hình thức, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: tuyên truyền trực quan qua băng rôn, áp phích, tổ chức hội nghị, tập huấn, tổ chức cuộc thi, thông qua sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, đội tuyên truyền lưu động. Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới được tổ chức triển khai tuyên truyền rộng rãi và thực hiện từ đầu tháng 5/2021 đến nay, có trên 11.400 hộ dân ở 9 xã bãi ngang ven biển của huyện Nghi Xuân ký cam kết thực hiện.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện, để tích cực tuyên truyền pháp luật về bầu cử và phòng, chống dịch bệnh, phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hoá-Truyền thông huyện giới thiệu các văn bản pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, phối hợp với phòng Nội vụ và UBBC huyện tổ chức 01 hội nghị tập huấn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật; Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hoá-Truyền thông huyện giới thiệu các văn bản pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, phối hợp với phòng Nội vụ và UBBC huyện tổ chức 01 hội nghị tập huấn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; cấp phát gần 7.000 tờ gấp giới thiệu quy định của pháp luật về bầu cử, 350.000 tờ gấp giới thiệu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Công thông tin điện tử huyện vừa cung cấp nội dung văn bản pháp luật,

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bầu cử, đồng thời phản ánh thực tiễn công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại địa phương.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử do Bộ Tư pháp tổ chức, UBND huyện ban hành Văn bản số 427/UBND-TP ngày 19/3/2021 quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và vận động Nhân dân tham gia cuộc thi, nhờ vậy đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Trường THPT Nghi Xuân tổ chức thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Một hình thức tuyên truyền pháp luật đặc biệt hiệu quả, thiết thực là thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở. Hệ thống loa truyền thanh được tăng thời lượng, tần suất phát sóng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó các xã, thị trấn thành lập đội tuyên lưu động bằng xe gắn máy rất hiệu quả, tiện lợi, có thể đi đến những nơi điều kiện giao thông còn khó khăn; tiêu biểu là xã Cương Gián, Đan Trường. Trong đợt tuyên truyền phục vụ bầu cử, toàn tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh gần 1.000 lượt, tuyên truyền lưu động xe ô tô, xe gắn máy 500 lượt. Việc tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật giúp cán bộ, Nhân dân hiểu được ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, từ đó tích cực tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Đồng thời về cơ bản cán bộ, Nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, từ đó thực hiện nghiêm túc, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

#### **b) Các hoạt động tuyên truyền pháp luật khác**

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử và phòng, chống dịch bệnh, các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật khác như: Kịp thời tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội thông qua tại họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 như: Luật Cư trú; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC; Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)..., các Nghị định, Thông tư mới ban hành liên quan đến từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân như: các văn bản pháp luật về cấp căn cước công dân, dân quân tự vệ, chế độ chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...

Về hình thức, các ngành, UBND các xã, thị trấn kết hợp có hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền pháp luật truyền thống và các hình thức mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này. Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức; hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 317 bài dự thi có chất lượng; tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ cho đội ngũ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; cuộc thi trực tuyến thanh niên với pháp luật; Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Công an huyện tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền

PBGDPL về phòng chống ma túy, phổ biến luật giao thông đường bộ, hướng dẫn các quy định an toàn giao thông cho học sinh...

Các hình thức tuyên truyền pháp luật khác như: cấp phát tài liệu, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, lồng ghép với sinh hoạt thôn, xóm, đoàn thể... tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngoài ra, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được chú trọng thực hiện. Công thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn có nhiều tin bài tuyên truyền pháp luật được đăng tải thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Các đề cương tuyên truyền Luật, Nghị định, Thông tư mới được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử huyện để các ngành, địa phương khai thác, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật. Theo số liệu thống kê, toàn huyện đăng tải 410 tin, bài, tài liệu trên internet để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật.

Năm 2021 là năm cuối thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và nhiều Đề án PBGDPL trong khuôn khổ chương trình này. Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND huyện giao các cơ quan chủ trì thực hiện các Đề án PBGDPL trong khuôn khổ chương trình tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác này. Với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện, phòng Tư pháp ký kết Chương trình phối hợp PBGDPL năm 2021 với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện: Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện. Việc ký kết chương trình phối hợp cũng được tổ chức ở 17/17 xã thị trấn. Nhờ vậy góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trên địa bàn huyện.

## **2.2. Nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL**

### **a) Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL**

Ngày 22/7/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 2738/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện. Theo đó Hội đồng gồm có 27 thành viên do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng. Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng PHPBGDPL, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện ban hành Quyết định số 24/QĐ-CTHĐ ngày 26/7/2021 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL huyện thay thế Quyết định số 07/QĐ-HĐ ngày 7/01/2018 của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện; đồng thời ban hành Văn bản số 25/TB-HĐ ngày 26/7/2021 phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong công tác PBGDPL.

Về đội ngũ làm công tác PBGDPL, toàn huyện có 23 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 460 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và 1.152 hòa giải viên. Đội ngũ này thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được vai trò, trách nhiệm, năng lực, thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối chuyển tải các nội dung pháp luật đến cán bộ và Nhân dân.

## **b) Việc bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác PBGDPL**

Trong điều kiện ngân sách có hạn nhưng xác định vai trò quan trọng của công tác PBGDPL nên được quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện. Cấp huyện bố trí 80.000.000 đồng phục vụ công tác PBGDPL; cấp xã bình quân 5.000.000đ-7.000.000đ/1 đơn vị; công chức Tư pháp-Hộ tịch được trang bị máy vi tính để bàn, nối mạng Internet, máy in, máy chiếu phục vụ làm việc; các xã nâng cấp Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát huy được hiệu quả của hệ thống này trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Năm 2021, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và địa phương, công tác PBGDPL được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và rộng khắp các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu thực tiễn và từng đối tượng, địa bàn, hình thức phổ biến đa dạng, phong phú, gần gũi với người dân, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Điểm nổi bật trong hoạt động PBGDPL năm 2021 là việc tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả pháp luật về bầu cử, phòng chống bệnh truyền nhiễm, triển khai tuyên truyền kịp thời các văn bản mới ban hành, các vấn đề Nhân dân quan tâm. Công tác PBGDPL tạo ra sự chuyển biến tích cực về hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật của người dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

### **2. Khó khăn, hạn chế**

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung huyện Nghi Xuân nói riêng. Đặc biệt có thời điểm huyện Nghi Xuân phải thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai công tác PBGDPL. Thực hiện quy định của trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh, việc tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thi... tập trung đông người có thời điểm không thể thực hiện. Do đó, nhìn chung so với cùng kỳ năm trước, năm 2021 công tác PBGDPL gặp nhiều khó khăn khách quan nhất định. Bên cạnh đó, công tác PBGDPL vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Hội đồng PHPBGDPL huyện tuy được kiện toàn nhưng có lúc, có nơi công tác phối hợp, chỉ đạo của các thành viên Hội đồng vẫn chưa được rõ nét, hiệu quả chưa cao.

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL có lúc, có việc chưa chặt chẽ.

- Mặc dù chú trọng tăng cường các hoạt động PBGDPL pháp luật về cơ sở và các đối tượng đặc thù, tuy nhiên, chưa đảm bảo được tính liên tục, thường xuyên.

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử để tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân.

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã chiếm số lượng đông, tuy nhiên, trình độ không đồng đều, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến vẫn còn những hạn chế nhất định.

- Bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Việc thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL còn hạn chế.

### **3. Nguyên nhân của các khó khăn, hạn chế**

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp dẫn đến một số hình thức PBGDPL không thể thực hiện nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL.

- Trình độ công nghệ thông tin của một số cán bộ làm công tác PBGDPL, đặc biệt là ở cơ sở còn hạn chế.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ chuyên môn Luật ở địa phương còn ít, ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền.

- Ngân sách nhìn chung còn khó khăn nên việc đầu tư cho công tác PBGDPL còn hạn chế. Các quy định của pháp luật về xã hội hóa công tác PBGDPL còn chung chung, chưa có chính sách cụ thể để huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2022**

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Gắn công tác PBGDPL với việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PBGDPL.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PBGDPL; kiện toàn và phát huy đầy đủ vai trò tư vấn của Hội đồng PHPGDPL trong tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác PBGDPL. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác PBGDPL, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cấp phát tài liệu cho đội ngũ này để làm nòng cốt trong công tác PBGDPL.

3. Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL. Nội dung PBGDPL đảm bảo bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL như qua Cổng/Trang thông tin điện tử; thi tìm

hiệu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh”. Triển khai hiệu quả sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án PBGDPL giai đoạn tiếp theo, hướng mạnh hoạt động PBGDPL về cơ sở, lồng ghép với công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong thực hiện các hoạt động PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác này.

6. Chú trọng thực hiện việc kiểm tra, tổng kết công tác PBGDPL, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả.

Trên đây kết quả công tác PBGDPL năm 2021 trên địa bàn huyện Nghi Xuân, UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp và UBND tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Thành viên Hội đồng PHPGDPL huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT; TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Việt Hùng**